

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ที่	ชื่อ-สกุล	เรื่อง	หมายเหตุ
๑	นางวารีย์ ฤทธิโยธี	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงโดยการแสดงบทบาทสมมติ I love strawberries! (Developing Of English Learn Skills For Direct Experience By role play)	
๒	นางสาววิษชุดา อนันตะ	การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ ๓ การเขียนคิ้ว ๓ มิติ ๖ มิติ	
๓	นายสมนึก อุ่นแก้ว	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดที่เรียนโดยใช้หนังสือ ร้องเล่นให้เป็นวง ๑	
๔	นายณัฐนันต์ นิกร	การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้เสริมแรงทางบวก	
๕	นายอุดม อึ้งพรหมบัณฑิต	การพัฒนานักเรียน ชั้น ปวช.๒ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ให้มีทักษะการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเครื่องทำความเย็น เรื่องการบานท่อชั้นเดียว โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบเพื่อนเรียน (Partners Share)	
๖	นายอนนท์ บุญช่วยเหลือ	การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานหนัง (กระเป๋าสตรี)	
๗	นางสาวนันทพร สรรพอาษา	การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาอาหารจานเดียว	
๘	นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์	การพัฒนาสื่อการสอนรายวิชา พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ เรื่อง ศึกษาความเหมาะสมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์	
๙	นางวารุณี สมศรีโย	การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการตกแต่งของใช้จากผ้า	
๑๐	นางสุวารีย์ ดิยาวรัชกุล	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้รายวิชา พฤติกรรมผู้บริโภคของนักเรียน ระดับ ปวส๑ สาขางานการบัญชี	
๑๑	นางนวลภา रिโมโพธิ์เงิน	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบของนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี	
๑๒	นางสุจิรัฐ นิกร	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ฟาวเวอร์พอยท์ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	
๑๓	นายณรงค์ จันทรา	การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องวงจรขนานในวิชาวงจรไฟฟ้ากระแส ของนักศึกษาชั้น ปวช๑ สาขางานไฟฟ้ากำลัง	
๑๔	นางวิมล แฉมเงิน	จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการบัญชี ชั้นปีที่ ๒	
๑๕	นางเกษร ครองยุทธ	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การบัญชีตัวเงิน เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงิน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาการบัญชี	
๑๖	นางสาวกนกลักษณ์ มูลอามาตย์	การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง	
๑๗	นางวารารณณ์ ประทุมโถม	การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การวัดตัว วิชา เสื้อเบื้องต้น	

ที่	ชื่อ-สกุล	เรื่อง	หมายเหตุ
๑๘	นางสาวอภิญา บัวคำโคตร	ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม	
๑๙	นางพัชรี บุญมี	ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ระดับ ปวช๑	
๒๐	นายธนพัฒน์ อินทสร้อย	การศึกษากฎติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ช่างไฟฟ้ากำลังในการไม่ส่งงาน/การบ้าน รายวิชาเขียนแบบไฟฟ้า	
๒๑	นายอภิสิทธิ์ โรมเมือง	การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปวช.๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
๒๒	นายอภิรักษ์ ทองดี	เรื่อง การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของนักเรียน ระดับชั้น ปวช๑ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก	
๒๓	นางสาววงษ์เดือน สีดาเดช	สำรวจการส่งงานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ สาขางานการบัญชี	
๒๔	นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช๒ สาขางานยานยนต์	
๒๕	นายโกวิทย์ เหล่าโยธี	การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ หน่วยที่ ๒ โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	
๒๖	นายพรชัย ศรีนาค	การศึกษาและพัฒนา วิชางานบำรุงรักษารถยนต์ เรื่องระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์	
๒๗	นางอรุณพร ชาญสุข	การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ ๓ เรื่อง ขนมอบประเภทเค้ก วิชาขนมอบยอดนิยม	
๒๘	นายบุญสนอง สีมืด	การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า ตำแหน่งท่าราบ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น	
๒๙	นายวุฒิชัย ศรีสุวอ	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส๒ แผนกวิชาช่างยนต์	
๓๐	นายสันทนา สงครินทร์	รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	
๓๑	นางสุนิสา ศรีเจริญ	การศึกษากฎติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ การบัญชีในการไม่ส่งงาน/การบ้าน	
๓๒	นางสาวนรินทร์ เดชะ	การศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ปวช๑ สาขางานการบัญชี	
๓๓	นายศตวรรษ แผงศรี	ผลิตภัณฑ์เรื่องแขวนไทยกลิ่นหอม ในรายวิชา เครื่องแขวนเล็ก	
๓๔	นางวนิดา ใจซื่อ	การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กล้าผมถักเปีย	
๓๕	นางสาวชนิษฐา นาคเป่า	การสร้างชุดฝึกคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การคูณ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษากฎติกรรมที่มีผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

ที่	ชื่อ-สกุล	เรื่อง	หมายเหตุ
๓๖	นางพัชรี ลีปรีชานนท์	การปรับปรุงพฤติกรรมการทำงานให้ตรงต่อเวลา วิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
๓๗	นายอัศรพล อ่อนบัวขาว	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงจรผสม ใช้ชุดฝึกวงจรผสมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.๓	
๓๘	นายกฤษฎา เสนาเจริญ	แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ-๓) รายงานผลโครงการวิจัย เรื่อง แปรงขัดเบาแรง (relieve brush)	
๓๙	นายพิสิฐ โฮ่ลิ้ม	การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า ต่อชนตำแหน่งท่าราบ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น โดยใช้วิธีการควบคุมทุกขั้นตอนปฏิบัติงาน	
๔๐	นางพิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา	ศึกษาคูณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักศึกษา	
๔๑	นายหรรษา เสริฐผล	ศึกษาความพึงพอใจในการใช้เตียงยกตัวผู้ป่วยให้ฝึกยืน	
๔๒	นายพงษ์ศักดิ์ ชาญณรงค์	การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ ๑ อุปกรณ์ตัดผมชาย เรื่องการจับปัตตาเลียนให้ถูกวิธี	
๔๓	นายกิตติพัฒน์ โสมาศรี	การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยศึกษาจากนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ ช่างยนต์ รายวิชาไฟฟ้ารถยนต์	
๔๔	นายวิกิต เกิดแสง	การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่องระบบไฟฟ้าแสงสว่าง วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล	
๔๕	นายเอนก กองคำ	การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่องระบบน้ำมันเชื้อเพลิง วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล	
๔๖	นายจิระเดช สิงคลีประภา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเดินสายไฟฟ้า	
๔๗	นายทวีศักดิ์ ทานน	การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่องลำโพง วิชาเครื่องเสียง	
๔๘	นายเทพบัณฑิต สิงคิบบา	การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อครูผู้สอนของนักศึกษา สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี	
๔๙	นายวิสาขะ เรืองปัญญา	การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง วาดภาพด้วยเทคนิคสี่อะคริลิก	